

# Càng khó khăn càng phải thi đua để ổn định sản xuất, kinh doanh

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 là thời điểm rất nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi tác động song song đồng doanh nghiệp Thái Bình đã tích cực thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nỗ lực tìm kiếm đối tác, duy trì ổn định các hoạt động, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

## Lấy thi đua làm động lực

Những tháng đầu năm 2023, khó khăn bủa vây ngành dệt may song Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort vẫn nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm chất lượng tốt; đồng thời tiết kiệm chi phí, duy trì sản xuất 3 ca liên tục, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với mức lương 7,5 - 8 triệu đồng/người/tháng. 5 tháng đầu năm 2023, Công ty sản xuất được 2.500 tấn sợi, giữ vững vị trí trong top 300 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong cả nước. Hiện Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư lắp đặt thiết bị nhà máy 2 với quy mô 400 vạn cọc sợi, sản lượng 700 tấn sợi/tháng, dự kiến cuối tháng 6/2023 sẽ đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm cho 200 lao động. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Công ty phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân lao động, coi trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các nhân tố điển hình, tiêu biểu. Lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng, ban, trưởng ca gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt vai trò "truyền lửa" tạo sự tin tưởng để người lao động thi đua phát huy sáng



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cùng đội ngũ kỹ sư trao đổi giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội.

kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, các tổ chức trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân lao động, coi trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các nhân tố điển hình, tiêu biểu. Lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng, ban, trưởng ca gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt vai trò "truyền lửa" tạo sự tin tưởng để người lao động thi đua phát huy sáng

hoạt động ổn định sản xuất 5 nhà máy sợi, 1 phân xưởng tại Thái Bình và Hưng Yên, đồng thời tiếp tục đầu tư 2 nhà máy sợi ở huyện Vũ Thư. Trong khó khăn song 740 công nhân vẫn đi làm đều đặn với mức lương 9 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Trần Văn Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty: Thẩm thấu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Công ty thường xuyên phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả như: sản xuất, kinh doanh giỏi, chị em phụ nữ 3 đảm đang, năng suất tốt - chất lượng cao... Cùng với đó, doanh nghiệp từng bước tự động hóa các công đoạn sản xuất, tiết kiệm chi phí tiêu hao



Sản xuất tại Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort.

nguyên, nhiên liệu. Kết quả, sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn duy trì ổn định, giữ vững thị phần 70% xuất khẩu, doanh thu năm sau tăng hơn năm trước 12 - 15%.

Trong khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã biến thách thức thành cơ hội, thích ứng linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến để tạo ra sản phẩm có giá trị cao; ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu "nâng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn", tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động yên tâm gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

## Biến thách thức thành cơ hội

Đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng trách nhiệm với người lao động, với khách hàng, Công ty luôn chú trọng đầu tư, chăm chút và nâng cao chất lượng đối với từng sản phẩm, mở rộng kênh phân phối bán hàng, xây dựng thương hiệu. Công ty đang duy trì sản xuất trên 200 loại bánh kẹo, trong đó chú trọng sản xuất các loại bánh dinh dưỡng, bánh dành cho người ăn kiêng... phủ kín thị trường tiêu thụ trong nước và dành gần 20% cho xuất khẩu. 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượng xuất khẩu bánh kẹo của Công ty tăng 48%, doanh thu tăng 11,2% so với cùng kỳ, tạo việc làm cho 400 lao động với mức thu nhập 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng khẳng định: Để doanh nghiệp phát triển bền vững và không ngừng lớn mạnh, Công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất và kinh doanh. Lấy chất lượng làm gốc và luôn khuyến khích cán bộ, công nhân viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của từng bộ phận. Chúng tôi luôn tôn trọng và đề cao từng ý tưởng táo bạo dù là nhỏ nhất của từng người lao động. Từng đại chuyển và phân xưởng thi đua với nhau để giúp lãnh đạo Công ty tìm giải pháp tốt nhất ứng dụng vào thực tiễn. Cũng nhờ thường xuyên phát động phong trào thi đua mà Công ty giảm chi phí phát sinh, hàng năm tiết kiệm được khoản kinh phí lớn để tái đầu tư, tạo quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, an sinh xã hội

**Ông Nguyễn Trường Thăng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long**



Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn song Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh ở mức tăng trưởng ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập trung bình từ 8 - 12 triệu đồng/tháng trong lĩnh vực may mặc và 15 - 30 triệu đồng trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ Công ty đặt ra trong quá trình hoạt động và một trong những dự án chúng tôi quyết tâm thực hiện là dự án nhà ở xã hội khu C khu dân cư xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình). Dự án khởi công năm 2021 thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, giá vật liệu gia tăng nhưng để thực hiện mục tiêu tạo sản phẩm chất lượng tốt, giá thành phù hợp, phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, chúng tôi quyết tâm thực hiện và hoàn thành dự án đúng tiến độ.

**Anh Nguyễn Văn Tường, công nhân bảo trì máy ổng Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort**



Tôi đã làm việc tại Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort từ ngày thành lập. Quá trình làm việc, Công ty bảo đảm đầy đủ lương, chế độ cho người lao động. Thời gian gần đây điều kiện kinh tế khó khăn song chúng tôi chưa phải nghỉ làm ngày nào, có mức thu nhập ổn định. Chúng tôi quyết tâm đồng hành, gắn bó lâu dài với Công ty, chắc chắn một ngày nào đó sẽ sớm qua đi và Công ty sẽ phát triển bền vững.

cho chính người lao động trong doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Thái Bình hiện có trên 10.000 doanh nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và là trụ cột đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng thi đua đổi mới kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Các doanh nghiệp chủ động tìm thị trường để tổ chức sắp xếp lại sản xuất, tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết, tập trung các nguồn lực để duy trì và đẩy mạnh sản xuất để tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm cho người lao động. Vì vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công đồng doanh nghiệp

Thái Bình vẫn có sự phát triển và ngày càng lớn mạnh: năm 2022 nộp ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay với số tiền gần 9.000 tỷ đồng và cũng là năm đầu tiên có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới. Các doanh nghiệp đã trích lợi nhuận thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, riêng tiết kiệm ngân sách, ngành công nghệ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 19 bậc so với năm 2021. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trình UBND tỉnh triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2023, hỗ trợ các doanh nghiệp quyết tâm hoàn thành tốt nhất mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.

**MANH CƯỜNG**

# Hơn 19.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà

Đúng 15 giờ 30 phút, hơn 19.000 thí sinh đã hoàn thành môn Tiếng Anh, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2023 - 2024.

## Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 29 hội đồng thi tại các trường THPT công lập với 817 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động hơn 2.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Theo ghi nhận, tất cả các hội đồng thi, công tác tổ chức thi được bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Tất cả các điều kiện phục vụ kỳ thi đều được tổ chức thực hiện tốt; không xảy ra sự cố bất thường về an ninh trật tự; các khu vực thi hầu như không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà đã kết thúc nghiêm túc, đúng quy chế. Để đạt được kết quả đó, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành giáo dục đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, trang



Các thí sinh hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2023 - 2024.

thiết bị đến việc điều động hàng nghìn cán bộ, giáo viên và các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Cùng với đó, trước khi bắt đầu làm bài thi, tất cả các thí sinh đều được học nội quy, quy chế thi, nhất là quán triệt cụ thể những vật

dụng không được phép mang vào phòng thi, khu vực để đồ dùng cá nhân. Đặc biệt, các lực lượng tham gia công tác thi từ cán bộ, giáo viên coi thi, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự đều có sự phối hợp chặt chẽ để bảo

đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đúng kế hoạch.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, thời tiết nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh và

cán bộ coi thi. Thấy giáo Đào Văn Khiên, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nhà trường cho biết: Kỳ thi năm nay Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi có 685 thí sinh dự thi tại 29 phòng thi. Đội ngũ cán bộ coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi, bảo đảm kỳ thi đạt mục tiêu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Vòng trong và vòng ngoài của Hội đồng thi có lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị thực hiện việc giám sát, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Hội đồng thi và các thí sinh; đồng thời, hướng dẫn người dân tham gia giao thông tránh tắc đường cục bộ tại khu vực cổng trường. Cùng với đó, lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức phát nước uống miễn phí và hướng dẫn thí sinh đến các phòng thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.

## Để thi không đánh đổ nhưng có sự phân hóa rõ nét

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, thời tiết khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh hoàn thành bài thi. Theo đánh giá chung của nhiều thí sinh, đề thi năm nay không quá khó nhưng có sự phân hóa rõ nét. Trong đó, đề thi môn Ngữ văn bám sát chương trình, không đánh đố thí sinh. Điểm thi vị được nhiều thí sinh nhắc tới là câu nghị luận xã hội về "sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống" bởi có rất nhiều việc làm thực tế có thể đưa vào bài viết. Đa phần thí sinh cho rằng đề



Cán bộ coi thi phổ biến lại quy chế thi cho thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Quách Đình Bảo.

thi hay, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân. Để thi môn Toán tương đối vừa sức với thí sinh, có 2 ý của 2 câu để phân hóa thí sinh. Học sinh học lực trung bình khá có thể đạt được 6 điểm trở lên; những học sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kỹ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi này. Đối với đề thi môn Tiếng Anh, trong 50 câu có khoảng 20 câu để phân hóa thí sinh. Em Nguyễn Quỳnh Chi, Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Sau khi hoàn thành kỳ thi em thấy khá thoải mái vì đề thi 3 môn năm nay vừa sức với em. Nội dung đề thi đều bám sát với chương trình em đã được học và ôn tập. Em làm được khoảng 80%.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau 2 ngày tổ chức, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi, 4 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Các khâu của kỳ thi được tổ chức bài bản, khoa học nhằm hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh. Sáng ngày 10/6, hơn 900 thí sinh sẽ làm bài thi môn chuyên kỹ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Bình, thời gian làm bài 150 phút. Sau khi kỳ thi kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai luận công tác chấm thi. Dự kiến, ngày 20/6 sẽ công bố kết quả.

**DẶNG ANH**